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ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลวังชัย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ/หมายเหตุ 
1 นายมนัส  แก้วจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตําบลวังชัย มนัส    แก้วจันทร์ 
2 นางบงกชรัตน์     บัวทอง รองประธานสภาเทศบาลตําบลวังชัย บงกชรัตน์    บัวทอง 
3 นายชาติ มณีสา ปลัดเทศบาลตําบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 
ชาติ  มณีสา 

4 นางสมจิตร์   พินิจมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย สมจิตร์   พินิจมนตรี 
5 นายสนอง  แสงสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย สนอง    แสงสุรินทร์ 
6 นายวิษณุ  แซ่คู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย วิษณุ  แซ่คู 
7 นายชนะ   เย็นสบาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย ชนะ  เย็นสบาย 
8 นายทองดี    ศรีอุทา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย ทองดี    ศรีอุทา 
9 นายชินวัตร  ประคองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย ชินวัตร  ประคองทรัพย์ 
10 นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัย ฉัทธณา  ทรนงค์ 
11 นางธิราวัลย์     ดวงคํารัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังชัย ธิราวัลย์    ดวงคํารัตน์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม   
1 นางเข็มเพชร    พูลสงวน ผู้อํานวยการกองคลัง  เข็มเพชร    พูลสงวน 
2 นายวราพงษ์    จันดาอ่อน ผู้อํานวยการกองช่าง วราพงษ์    จันดาอ่อน 
3 นางพัชรี    เพ็งผลา ผู้อํานวยการกองการศึกษา  พัชรี    เพ็งผลา 
4 นางวารณี     ปีกกลาง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  วารณี     ปีกกลาง 
5 นางสุขใจ   สิริจงวัฒนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สุขใจ   สิริจงวัฒนา 
6 นางสุบรรณ     จอมทอง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สุบรรณ     จอมทอง 
7 นางสาวจันทิมา  เกษมสุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  จันทิมา  เกษมสุข 
8 นางสาวรัศมี  กลางหล้า นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ รัศมี  กลางหล้า 
9 นางสาวณัฎยา   บัวทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ณัฎยา   บัวทอง 
10 นายกฤษกร   สิงมูล นิติกรปฏิบัติการ กฤษกร  สิงมูล 
11 นายชัยฤทธิ์   แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ชัยฤทธิ์   แสงสว่าง 
12 นายเดชา  เพ้ียนสูงเนิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดชา  เพ้ียนสูงเนิน 
13 นางสาววิภาภรณ์ โคตรสงคราม พนักงานจ้างทั่วไป วิภาภรณ์  โคตรสงคราม 



14 นางสาวขัตติยา   ทองเมือง พนักงานจ้างเหมาบริการ ขัตติยา   ทองเมือง 
 
 
  ขาดประชุม - ไม่มี - 
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 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางธิราวัลย์     ดวงคํารัตน์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลวังชัย เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
เสร็จแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
 
นายมนัส   แก้วจันทร์  เรียน   ปลัดเทศบาลตําบลวังชัย  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ตลอดจนท่านหัวหน้าส่วนและ              
    ผู้ที่เข้าร่วมสังเกตการประชุมในวันนี้นะครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล     
ตําบลวังชัย สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. 2563  วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   เวลา  10.00 น.                   
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลวังชัย  มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชัยเข้าประชุมทั้งหมด  10 ท่าน ก็ถือว่าครบองค์
ประชุมนะครับ ก็ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ระเบียบวาระท่ี  1 เป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ก็จะแจ้งให้ทุก 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านทราบแนะนําให้รู้จักข้าราชการย้ายมาใหม่ นายชัยฤทธิ์   แสงสว่าง ซึ่งได้
ย้ายมา    รับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเชิญคุณชัยฤทธิ์ ได้แนะนําตัวให้
ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้รู้จักคุ้นเคยได้รับทราบนะครับ เชิญครับ 
 

นายชัยฤทธิ์   แสงสว่าง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านนะครับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระผม นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รู้สึกเป็น
    เกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมารับตําแหน่งใหม่ที่เทศบาลตําบลวังชัย ต้องขอ
ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านในเรื่องงานต่าง ๆ และพร้อมที่จะร่วมมือกันกับทุกท่านเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้านร่วมกัน ขอบคุณครับ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ครับแต่ที่ได้ร่วมงานกันมาสองงาน ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพวกเรา 
ประธานสภาเทศบาล  และมีความเป็นกันเองนะครับ ถือว่าใช้ได้โดยบุคลิกก็ขอให้ท่านทําหน้าที่อย่าง 
    เต็มความสามารถนะครับ ขอให้ท่านโชคดีในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  



   ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
นายมนัส   แก้วจันทร์  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังชัย ประชุมกันไปเมื่อ 
ประธานสภาเทศบาล      วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2562   ที่ผ่านมานะครับ เป็นการประชุม สมัย 
    สามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจําปี 2562 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการประชุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 นะครับ เราก็จะขอให้ให้ท่านได้ตรวจดูรายงานการ
ประชุมในส่วนที่เป็นคําพูดของท่าน ถ้าท่านต้องการแก้ไขส่วนใดที่เป็นคําพูดของท่านเรียนเชิญนะครับ มีหรือไม่ครับ 
ก็คิดว่าหนังสือประชุมส่งไปก่อนวันประชุมท่านก็คงจะได้ตรวจกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจําปี  2562  
ประชุมกันไปเมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  พ.ศ.  2562  โปรดยกมือขึ้นครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบและ
รับรองรายงานการประชุมทั้งหมด 10  ท่าน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 นะครับ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม   10   ท่าน   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2563 และก าหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564   
 

นายมนัส   แก้วจันทร์           ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 นะครับ   เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล            สมัยสามัญ ประจําปี  พ.ศ. 2563   และกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   
             สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564  นะครับ จะได้เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้
เสนอระยะเวลาช่วงเวลาในการกําหนดสมัยประชุม เรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญท่านสนอง แสงสุรินทร์ ครับ 
 

นายสนอง  แสงสุรินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสนอง  แสงสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล   
     เทศบาลตําบลวังชัย ขอเสนอกําหนด สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   
ประจําปี พ.ศ. 2563 ดังนี้นะครับ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2563 ได้กําหนดไว้แล้ว เริ่มต้นตั้งแต่         
วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30  วัน สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจําปี พ.ศ.2563 
เริ่มตั้งแต่ วันที่  20  เมษายน พ.ศ.2563  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน   30  วัน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
พ.ศ.2563  เริ่มตั้งแต ่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป กําหนดไม่เกิน 30 วัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 
พ.ศ.2563  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  30  วัน และกําหนดประชุมสภาสมัย
แรก ประจําปี 2564   เริ่มตั้งแต่วันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน  ครับ      
 

นายมนัส   แก้วจันทร์            มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เรียนเชิญนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล            มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมก็จะถือเอาการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  
          ประจําปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 



ตามท่ี ท่าน สท.สนอง แสงสุรินทร์    ได้เสนอนะครับ  ถือเป็นมติที่ประชุมนะครับ  ขออนุญาตเรียนทบทวนให้ท่าน
ได้รับทราบอีกครั้งนะครับ ว่าการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุม
สภาเทศบาล  สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. 2564    มีดังนี้นะครับ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้น
ไป มีกําหนดไม่เกิน  30  วัน สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจําปี พ.ศ. 2563  เริ่มตั้งแต่วันที่  20 เมษายน พ.ศ.2563  
เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30  วัน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  พ.ศ.  2563  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ.2563   เป็นต้นไป กําหนดไม่เกิน 30 วัน  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจําปี พ.ศ.2563  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน และกําหนดประชุมสภาสมัยแรก ประจําปี 2564  เริ่ม
ตั้งแต่วันที่  11 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน  ก็ขออนุญาตนําเรียนให้กับท่านสมาชิก ฯ 
ได้รับทราบครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์        ระเบียบวาระที่  4 เป็นเรื่อง อ่ืน ๆ นะครับ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล         เทศบาลท่านใดต้องการที่จะแสดงความคิดเห็น หรือว่ามีสิ่งใดท่ีจะเสนออันใดที่ 
     เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาเทศบาลตําบลวังชัยเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมือง หรือ
เป็นสิ่งที่ท่านต้องการที่จะรับรู้ก็ขอเรียนเชิญท่านได้ ขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน สท.ทองดี  ศรีอุทา ครับ  
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นายทองดี   ศรีอุทา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  กระผมนายทองดี  ศรีอุทา 
สมาขิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตเรียนว่า แบ่งเขตการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลที่จะถึงนี้นะครับ        
    เมื่อวันที่ 12 เพราะว่าที่ผ่านมาทางเทศบาลเจ้าหน้าที่ท่านได้ออกไปประชาคมพ่ี
น้องชาวบ้านวังเกิ้งทั้ง 3 ชุมชนนะครับ  ท่านก็ได้ให้ข้อมูลหลาย ๆ อย่าง สิ่งที่กระผมจะฝากเรียนถามข้อสงสัยใน
วันนี้ก็คือการแบ่งเขต การเลือกตั้งเขต 1 เขต 2 ผมอาจจะเข้าใจสับสนหรือผู้ที่พูด เมื่อวันนั้นพูดสับสันก็คงจะไม่
เป็นไรนะครับอยากจะเรียนถามแบบนี้ว่า การแบ่งเขตนี้มีความจําเป็นอย่างไรที่ต้องแบ่งเขตแล้วก็วันนั้นสอบถาม
ท่านหัวหน้าสํานักปลัด ท่านพูดว่าการแบ่งเขตรอบนี้เขาถือว่าเอาประชากรเป็นหลัก ซึ่งประชากรในเขต 2 น้อยกว่า 
เขต 1 ประมาณ 500 คน กระผมสงสัยว่าประชากรเอาทั้งหมดหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแค่นั้น วันนั้นหลังจากเลิก
ประชุมแล้วพ่ีน้องก็พูดจาถกเถียงกันเรื่องนี้ยังไม่จบ เรื่องนี้ก็เลยฝากผมมาก็อยากจะถามว่าเขาเอาผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
หรือว่าเขาเอาประชากรที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมด วันนั้นถ้าผมจําไม่ผิดว่าเขต 1 มากกว่า เขต 2 ประมาณ 500 คน 
เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องแบ่งเขตใหม่เพ่ือให้ประชากร 2 เขตนี้ใกล้เคียงกันที่สุด  ซึ่งพ่ีน้องบ้านวังเกิ้งวันนั้นก็ลงมติ
แล้วว่าเอาเหมือนเดิม เขตเลือกตั้งเหมือนเดิม วันนั้นท่านหัวหน้าสํานักปลัดก็ได้ให้กระดาษแผ่นหนึ่งที่มีข้อความ
หลาย ๆ อย่าง รอพ่ีน้องจะมาส่งก็คงมาส่งภายในวันที่ 18 หรือวันที่ 17 วันนี้ นะครับ ถามไปทางปลัดที่ท่านมี
อํานาจปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ อยู่ในขณะนี้นะครับ เรื่องที่ 2 ที่กระผมอยากจะกราบเรียนข้อสงสัยในวันนี้ ว่าการ
ประชาคม การประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งมีนัดสุดท้ายใน     วันที่ 18 กุมภาพันธ์  ซ่ึงชุมชนโรงเรียน ท่านได้บอกให้ไปร่วม
ประชาคมกับเขตที่ 1 อยู่ฝั่งสระ โทรไปสอบถามพ่ีน้อง    ที่อยู่ในเขตชุมชนโรงเรียน ท่านอยากจะไปแสดงสิทธิ์ไป



แสดงความต้องการของพ่ีน้องอยู่ แต่ว่าบังเอิญมันไกลพ่ีน้องบางท่านก็มีอายุมากแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่าน
เปลี่ยนแปลงได้ก็อยากจะเอาชุมชนโรงเรียนเฉพาะชุมชนโรงเรียนเลยให้เขาไปออกประชาคม ไปประชุม ไม่ต้องไป
ร่วมกับทางเขต 1 คือข้อสงสัยข้อ 2 ของกระผมครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์        ท่านปลัดจะชี้แจงเลยไหมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชาติ  มณีสา    เรียนท่านประธานนะครับ ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลตําบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่ สําหรับการประชุมแบ่งเขตเลือกตั้ง ในรอบนี้เขามีพระราชบัญญัติว่า 
นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย  ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและก็มีระเบียบ 
      ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศไปแล้วก็มีการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ซึ่งข้อที่ 13 นะครับ ได้กําหนดให้
ผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัด ดําเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สรุปแล้วก็คือไม่ใช่เรานะครับ แต่ว่าใน
ระเบียบก็ยังกําหนดให้แต่ละองค์กรได้พิจารณาจํานวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจากการประกาศ 
จํานวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายที่มีการเลือกตั้งก็สรุปแล้วคือ 31 ธันวาคม เริ่มวันที่ 1 มกราคม เป็นประชากร 
อย่างที่ท่านสมาชิกสอบถามก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอาจํานวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง เอาจํานวนประชากรเป็นเกณฑ์นะครับ 
ซึ่งการประกาศนี้     นะครับในข้อ 13 เขาให้ผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็คือ กกต. จังหวัดนะครับ 
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่ละองค์กรโดยให้คํานึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้นะครับ คือเราดูที่จํานวนประชากร  
  (1) เขาบอกว่าต้องให้มีราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด  
  (2)ให้แบ่งเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกันยกเว้นในเรื่องของตามสภาพพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถ้าสรุปแล้วก็คือของเราไม่มีปัญหาในเรื่องของภูมิประเทศนะครับ แต่จะมีปัญหาในเรื่องของพวก อบต. พวก อบจ. 
บางทีภูมิประเทศเขาเป็นบนเขา เขาก็ได้พิจารณาตรงนั้น  
  (3) คํานึกถึงตําบลที่มีจํานวนราษฎรมากที่สุดเป็นหลัก อันนี้สําหรับของเราก็คงไม่มีปัญหา แต่ถ้า
เป็น อบจ.จะมีปัญหาอยู่ในการแบ่งเขต หรือเป็น อบต.นะครับ  
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  (4) คํานึกถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องการไปมาหากันสะดวกใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง   ส่วนในรูปแบบทาง กกต. อันนั้นเป็นรูปแบบของการบรรยาย เรื่องของข้อขัดข้อง ในรูปแบบของราษฎร
ต้องทําให้เห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างไร  ซึ่งหลังจากที่เขาประกาศแล้ว เขาให้ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน ถ้าเราดูก็
เราเข้าใจว่าเป็นการลงประชามติหรือว่าไปประชาคมไม่ใช่นะครับ เป็นการประชาสั มพันธ์ว่าให้เราเสนอเข้าไป 3 
รปูแบบ รูปแบบเดิมยังไงเราก็เสนอเข้าไปตามที่ กกต.ให้เสนอ ก็คือว่าประชากรทั้งสองเขตถ้าแบ่งออกมาแล้วขอให้
เสนอเข้าไปไม่ให้เกิน 10 เปอร์เซ็น เราเสนอเข้าไปไม่ให้เกิน 10 เปอร์เซ็น ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทํารูปแบบไป 
3 รูปแบบ นะครับ รูปแบบที่ 1 ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับ เราแบ่งเป็นตําบลเลย ระหว่างหมู่  1 กับหมู่ 10 จะอยู่
ด้วยกันนะครับ   แล้วก็อีกเขตก็จะมีหมู่ที่ 6 บ้านหนองนกเขียน  คือหมู่  4 บ้านวังเกิ้ง   หมู่ 10 บ้านศรีประเสริฐ 
หมู่ 11 บ้านประชานิมิต รูปแบบนี้แตกต่างกันน้อยมากประมาณ  1  กว่า ๆ ตัวเลขนับไม่ได้ประมาณ  56  คน  
ส่วนรูปแบบที่  2  หมู่ 6  บ้านหนองนกเขียน  และก็หมู่ 10 และก็หมู่ 4 บ้านวังเกิ้ง  ถ้ารูปแบบนี้นะครับที่เหลือก็



จะเป็นอีกเขต 2 นะครับ ก็ประชากรต่างกันแค่ 106 คน   ส่วนรูปแบบก็ตามที่แบบที่เราใช้มาแต่ปี 42 ตามกฎหมาย
เดิมนะครับ   ท่านก็พอจะรู้อยู่นะครับ ว่าส่วนรูปแบบที่  3   ที่เสนอเข้าไป แต่ว่าประชากรนี้ต่างกัน   536    คน 
รูปแบบเดิม เราไม่ได้ทิ้งรูปแบบเดิม หลาย ๆ คนว่าเทศบาลทิ้งรูปแบบเดิมไหม   เทศบาลไม่ได้ทิ้งนะครับ เราให้
เสนอไป  3   เราเสนอไป 3 ส่วนว่าจะได้รูปแบบไหนนั้น รูปแบบใดนั้นอยู่ที่  กกต. จังหวัดนะครับ เขาให้มีหนังสือ
แนบท้ายนั้น หากเราไม่เห็นด้วยกับ 3 รูปแบบนั้นที่ทางเราเสนอไปนั้น หรือว่าจะสนับสนุนรูปแบบใด ท่านก็ส่ง
เอกสารเข้าไปทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้แล้ว  ถ้าหากเกิน 3 รูปแบบนี้  ก็จะบอกอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความคิดเห็น
ดังนี้ รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดที่ 1,2,3 พร้อมกับเหตุผลสนับสนุน และก็ข้อที่ 4 ยังบอกว่าถ้าไม่เอา 3 รูปแบบ จะเอา
แบบรูปแบบไหนก็เขียนมาคร่าว ๆ  ให้เทศบาลนําส่งให้ ท่านจะส่งมาที่เทศบาล หรือท่านจะส่งเองไปที่ กกต. 
จังหวัดก็ได้  ไม่ได้อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ที่เทศบาล ทั้งหมดอยู่ที่ กกต.จังหวัด ซึ่ง กกต.จังหวัด  ท่านก็จะมี
ระเบียบเขียนไว้ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด   ที่จะพิจารณาแบ่งเขตทั้งจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน ตัวนั้นก็จะส่งไปอีก ตามเดิมวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2563  ใช่ไหมครับที่เราจะส่ง  
 
 

นางธิราวัลย์     ดวงคํารัตน์            ขออนุญาตค่ะขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมจากท่านปลัดเทศบาล คือถ้าท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังชัย    สมาชิกสภาฯ หรือประชาชนจะเสนอรูปแบบใหม่ก็ให้รีบดําเนินการค่ะ 
      วันที่  20 กุมภาพันธ์  2563 เราจะนําเสนอไปยัง  กกต.จังหวัด ส่วน
วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2563 เราจะเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงกับ  กกต.จังหวัดขอนแก่น จะว่ายังไงก็สุดแท้แล้วแต่ค่ะ 
ดังนั้นหากท่านหรือประชาชน มีความเห็นอยากเสนอรูปแบบใหม่  ต้องดําเนินการเขียนรูปแบบการแบ่งเขต จํานวน
ราษฎร คํานวณผลต่างของจํานวนราษฎร  ขอเพียงท่านมีแนวเขตแน่ชัดกับจํานวนประชากร  ท่านส่งมาให้เทศบาล
เลยค่ะ เราจะดําเนินการให้  สําหรับเทศบาลสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือ ไม่ใช่รูปแบบที่ 1,2,3 ที่เทศบาลเลือก เพียงแต่
ว่าเราทําตามจํานวนราษฎร   คําใช้คําว่าจํานวนราษฎรนะคะ จํานวนราษฎรก็ทั้งหมดในเขตเทศบาล 6,538 คน 
แบ่งเป็น 2 เขตก็จะได้ เขตละ 3,000 กว่าคน ประมาณนี้นะคะ ก็ฝากให้ประชาสัมพันธ์ด้วย ถ้าหากชุมชนโรงเรียน
ต้องการที่จะเข้าร่วมฟัง  เราถูกกําหนดเงื่อนเวลาด้วยนะคะ ว่าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เราต้องประกาศให้เสร็จ 
ทีเ่ทศบาลออกไปไม่ใช่ออกประชาคมนะคะ     เราออกไปชี้แจงให้ท่านได้รับทราบว่าเรามีรูปในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
มี 3 รูปแบบนี้ เทศบาลตําบลวังชัย เราทําตามกฎหมายที่กําหนดไว้  ไม่ได้ทําอะไรที่นอกเหนือกฎหมาย ระเบียบเลย  
เราไม่มีส่วนได้เสียในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ประชาชนเป็นผู้เลือก  ท่านที่จะสมัครหรือคิดว่าจะสมัครเป็นผู้ถูกเลือก 
การตัดสินใจเป็นเรื่องของประชาชน ขอบคุณค่ะ 
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นายชาติ  มณีสา    ขอชี้แจงอีกรอบนะครับ ของการที่จะมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อที่จะ 
ปลัดเทศบาลตําบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่ ฟังความคิดเห็นตรงนี้ ก็ถือว่าเรารู้ก่อนนะครับบางที่เราอาจจะ 
นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย  ว่ามันไม่ตรงใจเรา ท่านจะใช้วิธีไหนก็เป็นเรื่องของท่านนะครับ พวกเรา
     ไม่ได้บอกว่าวิธีนั้นถูก เพราะว่าเขาให้ทําไป 3 รูปแบบ ถ้าท่านชอบวิธีที่  



3 อย่างที่ท่านจะเอา  อย่างน้อยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านชอบตรงนี้นะครับเอาไปให้  กกต.  เขาพิจารณา  นะครับ
ลองดูนะครับ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับ เพราะว่าท่านรู้ก่อนคนอ่ืน รู้ข้อกฎหมายรู้อะไรมากกว่าเผื่อยังไง
ท่านอยากได้แบบนี้ไปเยอะก็หาไปก็แล้วกัน ส่วน กกต.เขาจะพิจารณาในการแบ่งเขต เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง  คณะเลือกตั้ง  คณะหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานนะครับ นอกนั้นก็มี
โยธาธิการและผังเมือง ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน ผังเมืองจังหวัด หรือผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการแบ่งเขตเลือกตั้ง  และก็มผีู้อํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวแทนเป็นปลัดเทศบาลเมืองศิลา  กับปลัดเทศบาลตําบลโนนท่อน    เท่าที่มีใบประกาศออก
มาแล้ว   นอกนั้นก็เป็นระดับหัวหน้าประจําจังหวัดก็ชี้แจงและแนะนําท่านสมาชิกเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  นะครับ  และก็หัวหน้า 
ประธานสภาเทศบาล       สํานักปลัด ในฐานะเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นะครับท่านปลัดได้ 
          บอกถึงคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นในการแบ่งเขตฟังแล้วนะครับแทบจะไม่มีนักการเมือง
มาเก่ียวข้องเลย ถ้าอ่านใจกันแบบนักเลงจริง ๆ เขาก็พยายามจะกั้นผู้ที่มีส่วนได้ เสียทางการเมืองออกแน่นอน ผมก็
โดนถามวันนั้นที่มาบ้านประชานิมิต เขาบอกว่าประชานิมิตไปอยู่เขต 2 แล้วไม่ได้เลือกกันแล้ว ผมก็บอกว่าเขายัง
ไม่ได้สรุปเขามาประชาสัมพันธ์นะครับ คนเราก็มีความห่วงใยของญาติพ่ีน้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขายังไม่ได้สรุป ส่วน
สรุปรูปแบบไหนก็อย่างที่ท่านหัวหน้าสํานักปลัดท่านได้เรียนไปว่าสุดแท้แต่คณะกรรมการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผม
ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของอนาคตมันยังไม่ถึงนะครับ วันนี้ทุกท่านก็ดูหน้าตาแจ่มใสรับอากาศดีนะครับ อย่าไปเครียดนะ
ครับให้อนาคตของเราเข้ามาใกล้จริง ๆ ก่อนหลาย ๆ คนอาจจะไปตามกรอบตามวิถีทางมีท่านใดต้องการที่จะเสนอ
อีกหรือไม่ เรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญท่าน สท.ชินวัตร ประคองทรัพย์ ครับ 

 
 

นายชินวัตร  ประครองทรัพย์ เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ ผมอยากแบ่ง 
สมาขิกสภาเทศบาล  เป็นรูปแบบ แบบที่ 4 แต่ว่าคราวนี้ไม่มีข้อมูลของประชากร  อย่างประชานิมิต  
     ถ้าสมมุติว่าถ้าทราบจํานวนประชานิมิตเท่าไหร่ ตลาดในส่วนที่ยื่นไปเท่าไหร่ ก็จะ
ได้ตัดจากลําห้วยแสงไป ประชานิมิตก็ไม่ต้องเอามามันก็จะเป็นส่วนต่างจาก 500 มันก็จะลดน้อยลงไป คราวนี้ถ้าเรา
จะไปแบ่งแบบที่ 4 เราไม่มีข้อมูลเลย ก็ไม่สามารถจะแบ่งได้เลยขอทราบนะครับ 
 
 

นางธิราวัลย์     ดวงคํารัตน์       ขออนุญาตนะคะ ท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ที่หน้าเทศบาลเรามีจํานวน 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังชัย       ราษฎรติดไว้ให้นะคะ ถ้าท่านใดสนใจวันนี้ขอรับได้นะคะมีให้ท่านตามแบบ 
           ตามรูปแบบถ้าหากมีการเสนอเข้ามา แต่ว่าเทศบาลเราติดประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 วันงานอําเภอ ระเบียบกําหนดให้เทศบาลประกาศตั้งแต่วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 เราได้ติดก่อนเพ่ือให้ประชาชนที่เขาได้มาติดต่อได้รับทราบในการประชาสัมพันธ์ที่หน้าเทศบาล ส่วน
ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะทําเสนอรูปแบบใหม่ ขอข้อมูลเบื้องต้นด้วยได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ 
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นายชาติ  มณีสา            ขออนุญาตท่านประธานนะครับ เอาอย่างนี้นะครับผมอํานวยความ 
ปลัดเทศบาลตําบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่      สะดวกให้ถ้าหากท่านต้องการแบ่ง หรือเสนอแนวทางอีกรูปแบบหนึ่ง 
นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย          ตามท่ีเขากําหนดในข้อ 4 นะครับ เมื่อสักครู่ผมได้ถามกับทางผอ.แล้ว 
              ไม่มีปัญหานะครับ ทํารูปแบบที่เราทําให้เราได้เรียนกับทาง ผอ.แล้ว 
ก็ท่านจะแบ่งแบบไหนก็ส่งแนบท้ายกับตัวนี้เข้าไปเราพร้อมที่จะอํานวยความสะดวกเข้าไปขอให้เป็นก่อนวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้เป็นวันสุดท้ายนะครับ ถือว่าประชาสัมพันธ์สมาชิกสภา ฯ เรานิแหละถ้าบอกชาวบ้านทั่วไป
คงรับไม่ไหว  เผื่อมาเป็น 10,20 เราทําไม่ทัน เพราะว่าทาง ผอ.ช่างบอกว่าแผนที่น่าจะลงได้อยู่เราก็จะได้แนบไปว่า
มีประชาคมส่วนหนึ่งได้เสนอรูปแบบเพิ่มเติมเข้ามาอีก ถ้าอยากให้ดีเพื่อเพ่ิมน้ําหนักท่านก็แนบท้ายมาหลาย ๆ แห่ง 
หลาย ๆ แบบก็แล้วกันนะครับถ้าเสนอไปคนเดียวน้ําหนักมันจะน้อยนะครับ หาคนที่เห็นด้วยมาสัก 10,20 คน ก็
แล้วแต่ท่านละนะครับ เพราะว่าเราจะอํานวยความสะดวกให้ ก็จะส่ง กกต. เพราะว่าผมเข้าไปเสนอ  3 รูปแบบนี้
พร้อมกับท่ีประชาชนในเขตที่จะเสนอตรงนี้นะครับไปอธิบายให้ กกต. ฟัง แต่ว่าเขาจะเลือกแบบไหนก็หลังวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 นะครับ คือทุกอย่างเขาจะให้จบภายในเดือนนี้ ตอนนี้อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ประกาศก็ส่งไปแล้ว ก็คือ 
กกต. ประจําเทศบาล เสนอไปแล้วนะครับ มีท่านผู้กํากับ ท่าน ป.ใหญ่ ท่านผอ.ปรีชา 3 ท่าน ส่วนท่านอ่ืนไม่มีสมัคร
ส่งไป น่าจะได้ 3 ท่าน ส่วนผมก็เป็นเลขา ฯ ไป ขอบคุณครับ 
 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์       ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนะครับ มีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล                สภา ฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน สท.สนอง  
     แสงสุรินทร์ ครับ 
 
 

นายสนอง  แสงสุรินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องเสนอแนะนะครับ ขอย้อนไปเรื่องแบ่งเขต คือผมไม่มี 
     ปัญหาในเรื่องของการแบ่งเขตนะครับ แต่เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปที่วัดถ้ํา 
ผาแดงผมอธิษฐานให้ กกต.เลือกแบบที่ 1 นะครับ เพราะว่าตั้งแต่มีการแบ่งเขต การเลือกตั้ง ผมไม่เคยได้เลือก
ตัวเองสักที ผมลงเขต 1 แต่บ้านผมในตลาดเขต 2 นะครับ ผมเลือกท่านนิแหละครับเข้ามาเป็นตัวแทนแต่ไม่เคยได้
เลือกตัวเอง แม้แต่พ่ีน้องผมก็ยังไม่ได้เลือกนะครับ เมื่อวานมีโอกาสก็เลยเอาสักหน่อย ขอให้ กกต.เลือกแบบที่ 1 
อย่างน้อยก็ให้ได้เลือกตัวเองหน่อยนะครับ ต่อไปถึงเรื่องที่จะนําเสนอนะครับ อยากจะเรียนถามเรื่องตามที่เราพูดกัน
รอบก่อนที่ถมที่นะครับที่จะทําแลนด์มาร์คเรื่องไปถึงไหนแล้วครับที่ว่าจะทําที่ว่าจะไปขอเปลี่ยนประโยชน์ใช้จาก
ที่ดินนะครับเรื่องตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ เรียนถามผู้บริหารครับ  
 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์        ท่านปลัดเทศบาล ท่านจะชี้แจงตอบเลยไหมครับ มีท่านใดที่ต้องการจะ 
ประธานสภาเทศบาล          เสนอแนะอีกหรือไม่ครับ เดี๋ยวเรียนเชิญนะครับ เพราะจะได้ให้ท่านปลัดเทศบาล 
     ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ   หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบในคราวเดียว   เรียนเชิญ
นะครับเชิญท่าน สท.ฉัทธณา ทรนงค์ ครับ 



 
 

นางสาวฉัทธณา   ทรนงค์  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสาวฉัทธณา  ทรนงค์ สมาชิกสภา ฯ สิ่งหนึ่งที่ดิฉันต้องการที่จะเสนอ 
              และก็อยากให้ท่านปลัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก ฯ จริง ๆ แล้วท่านก็มาในห้วง 
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เวลาที่ยังไม่มาก อาจจะยังไม่รู้จักพ้ืนที่ประชาชนหรือความเป็นอยู่ นิสัยของประชาชนและก็องค์กรเทศบาลนะคะ 
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าดิฉันอยู่เทศบาลตําบลวังชัยมากว่า 20 ปีนะคะ และก็ได้มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ผู้บริหาร เป็นทั้งฝ่ายตรวจสอบ ดิฉันก็จะทําหน้าที่ในสภาฯ แห่งนี้ ซึ่งมีโอกาสได้พูดสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเห็นนะคะ 
คือองค์กรของเรา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ท่านสมาชิกฯ ตรงนี้ต้องบอกว่าหน้าที่จริง  ๆ ของเขาก็ทําดีในระดับหนึ่ง 
แต่ว่าดิฉันอยากจะให้ท่านตรวจสอบซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนหรอกค่ะที่อาจจะทําเกินหน้าที่ หรือบางคนก็ยังไม่รู้หน้าที่ตัวเอง
ด้วยซ้ําว่าต้องทําอะไร อาจจะยึดติดการทํางานที่จนชาวบ้านหรือแม้แต่สมาชิกฯ ก็ยังไม่รู้เลยว่าหน้าที่จริง ๆ หน้าที่
หลัก ๆ ของเขาต้องทําอะไร บางทีมันก็เกินความพอดี บางทีมันก็เกินความดีงาม ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับวัด ถ้า
วัดเป็นวัดที่มีเจ้าอาวาส แล้วมีผู้ไปปฏิบัติธรรมแล้วทําตัวเป็นเจ้าอาวาสมันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมคะ แล้วก็สิ่งหนึ่งของ
การทําหน้าที่ดิฉันอยากจะให้มองเห็นประโยชน์ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก อย่างตอนนี้นะคะปัญหาขยะเป็น
ปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนมามากนะคะ ขยะมีกลิ่นที่ไม่ดีก็มาก แต่เรายังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ถังขยะบางคนก็
ต้องการ เราก็มายึดติดว่าถ้าเรามีถังขยะก็จะมีขยะจากท่ีอ่ืนมาทิ้งในถังขยะมันก็จะเกิดว่าเราไม่ได้ทิ้งก็มาเสียค่าขยะ 
มันเป็นปัญหามากเลย ดิฉันว่าที่ขยะมีปัญหาไม่รู้ว่าเกิดจากพนักงานน้อยหรือที่ทิ้งขยะไม่มี ตรงนี้เราต้องรีบแก้ไขนะ
คะถ้าพนักงานของเราน้อย  เราก็ต้องรีบจัดการจ้างเข้ามาอีกเพ่ือที่จะอํานวยความสะดวกประชาชนในเขตเทศบาล
ของเรา ซึ่งส่วนตัวของดิฉันอยากจะให้ท่านควบคุมดูแลอย่าเอาเวลาทํางาน อย่าเอาเวลาที่ท่านกินภาษีของ
ประชาชนไปทําหน้าที่อย่างอ่ืน มันขัดและไม่สอดคล้องกับการทํางานของท่านนะคะ ไม่ใช่ว่าประชาชนเขาไม่เห็นไม่
รู้ไม่ทราบ สมาชิกฯต้องมาตอบว่าคนนี้ทําอะไร คนนั้นทําอะไร ถึงต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิก
ที่ต้องไปตรวจสอบหรือไปตอบแทนนะคะ อยากจะให้ท่านปลัดดูแลภายในองค์กรของเรา ดิฉันเองไม่ได้มีความคิดไป
พาดพิงใครไปพูดให้ใครนะคะ ซึ่งดิฉันอยู่กับพนักงานเทศบาลตําบลวังชัยมา 20 กว่าปี ดิฉันอยู่แบบพ่ีน้องและก็
เพ่ือนพ้องให้ความรักความเคารพกันมาตลอดนะคะ ไม่ได้จะมาพูดแบบกลั่นแกล้งหรือแบบใส่ร้าย ดิฉันอยากให้การ
ทํางานเป็นการทํางานด้วยมือไม่ใช่ทําด้วยปากนะคะ เพราะว่าองค์กรไหนที่คนทํางานด้วยปากนั้นองค์กรนั้นจะทํา
พังค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์        เรียนเชิญท่าน สท.ชินวัตร  ประคองทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 

นายชินวัตร  ประคองทรัพย์ เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน มีชาวบ้านที่ในเขตเทศบาลฯที่ผ่านมาไม่กี่วัน มีการไฟไหม้ไม่ 
     ทราบว่าเกิดจากการเผาหรือจากก้นบุหรี่ คือตรงนั้นอยู่ใกล้ๆเทศบาลได้โทรมา 



ขอความช่วยเหลือจากป้องกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บางคนว่าไปล่าช้าจนชาวบ้านร่วมกันดับแล้ว ชาวบ้านเลยได้
บอกฝากมาว่าก็ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลไฟต้องให้ระวังเรื่องฟืนไฟและก็อากาศมันแห้ง แต่พอโทรมาขอความช่วยเหลือ
กลับบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือเจ้าหน้าที่ไปแล้วใช้อุปกรณ์ใช้น้ําไม่เป็นตรงนี้นะครับเขาบอกฝากมานะครับ 
 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์           ครับขอบคุณท่าน สท.ชินวัตร ประคองทรัพย์ นะครับ มีท่านใดจะเสนอความ 
ประธานสภาเทศบาล  คิดเห็นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีให้ท่านปลัดชี้แจงนะครับ เรียนเชิญครับ 
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นายชาติ  มณีสา    ก็ต้องขอบพระคุณนะครับ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการตําหนิติเตียนอะไร 
ปลัดเทศบาลตําบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการเสนอแนะและก็ช่วยกันนะครับ เรื่องบางเรื่องผมก็ไม่ทราบ 
นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย  จริง ๆ นะครับ หลาย ๆ เรื่อง   ก็คงต้องทราบร่วมกันต้องช่วย ๆ กัน 
              นะครับ เรื่องของการทําหนังสือถึงที่ดินและก็ทําหนังสือถึ งส่วนของ
นายอําเภอ   ตอนนี้ผมให้นิติกรดําเนินการอยู่นะครับ ในเรื่องของที่ดินล่าสุดว่าจะออกประชามติของทางบ้านวังเกิ้ง
เดือนนี้แต่พอดีนิติกรไปบวชวางผังกันไว้แล้วนะครับ ส่วนที่ดินกับทางอําเภอก็ได้ประสานไปแล้วนะครับ รอของเรื่อง
ไปทําประชามติไปทําแผนวังเก้ิง ก็ได้ประสานไปทางพ่อผู้ใหญ่ไว้แล้วนะครับว่าจะออกวันไหน ที่จริงว่าจะออกปลาย
เดือนนี้นิติกรไปบวชมาบอกกะทันหัน ก็ติดตามอยู่นะครับท่านสมาชิกเดี๋ยวได้ความว่ายังไงรอบหน้ามาว่ากันอีกรอบ
ครับ ในเรื่องของที่ดินจะอีกหลายขั้นตอนอยู่เพราะว่าต้องสอบถามไปยังชลประทานด้วยและก็อีกทางหนึ่งไปยัง 
อบต.ด้วย เพราะเป็นพ้ืนที่คาบเก่ียวไม่ใช่ว่าคุยเฉพาะของพวกเรา จะต้องไปขอมติของทางที่ อบต.วังชัยด้วย ส่วนใน
เรื่องขององค์กรตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณในเรื่องขององค์กรเองที่ผมมาอยู่ พยายามที่จะเคร่งครัดไปเรื่อย ๆ ใน
เรื่องของการมา  ทํางานและก็ในเรื่องของการบริการตรงนี้ผมเน้นเป็นพิเศษ เดี๋ยวถ้าข้าง ๆ เสร็จผมก็จะปรับภูมิ
ทัศน์ของพวกเราให้มีที่รับแขกด้วย มีเรื่องของการบริการอยู่ อย่างพักเที่ยงด้วยเดี๋ยว ถือว่ายังไม่เต็มที่เท่าไหร่ขอ
เวลาอีกสักเดือนสองเดือนนะครับ ส่วนของเจ้าหน้าที่ก็มีบ้างนะครับไม่ปฏิเสธก็หลายคนหลายนิสัยบางทีทํางานมา
จนเคยชิน บางครั้งคิดว่าตัวเองทําถูกก็ทําไปเรื่อยๆแต่ไปดูระเบียบข้อกฎหมายแล้วมันไม่ใช่ ก็พยายามเน้นหนักใน
เรื่องของการบริการเพราะว่าผมเห็นผู้สูงอายุแทบจะคลานขึ้นมาบางคน ผมก็มีนโยบายที่จะเอาสํานักปลัดลงไป
ข้างล่างนะครับ สิ่งไหนที่มันบริการประชาชนก็จะเอาลงไปข้างล่างไม่ให้ลําบากเห็นผู้เฒ่าผู้แก่มาก็สงสาร เดี๋ยวตรง 
ข้างล่างเสร็จผมก็จะปรับที่สํานักปลัด ปรับที่งานบริการให้เอาลงไปข้างล่างงานที่ไม่ค่อยติดต่อประชาชนจะเอามาไว้
ข้างบน ในเรื่องของขยะล่าสุดก็มีคนเผาบ่อขยะ ในเรื่องของบ่อขยะที่เราขอ อบต.ไป 9 เดื อน ยังนิ่ง ๆ อยู่เรา
พยายามที่จะปรับพ้ืนที่บ่อขยะ ถ้าท่านไปดูเรื่องกลิ่นกับแมลงวันลดลงเยอะ และก็ทาง  อบต.หนองกุง  ก็มาดูแล้วก็
โอเค จะให้เราต่อไปเรื่อย ๆ ผมก็ต้องบอกท่านในเรื่องที่ผมก็ต้องใช้งบประมาณ ก็เป็นอํานาจของทางผู้บริหารอยู่จะ
ทําบ่อขยะหมุนเวียนไปเรื่อย ผมทําได้แค่นี้จริง ๆ นะครับในเรื่องของขยะ ก็แค่หมุนเวียนเพราะว่าเราไม่มีที่ทิ้ง ทิ้งมา



เกือบ  20  ปีแล้ว  ก็ยังหมักหมมกันอยู่  คาดว่าน่าจะหมุนเวียนกันได้ไม่น่าจะเกิน  3-4  ปี   ตลาดวันนี้ที่ทาง ผอ.
สาธารณสุขไม่อยู่   พอดีมีคณะกรรมการพิจารณา มาประเมินตลาดนะครับ มีสาธารณสุขจังหวัดมาและก็มีการล้าง
ตลาด ล้างเดือนละ 2 ครั้ง ล่าสุดเดือนที่ผ่านมาเราก็ทําการลอบพ้ืนที่ก็กลิ่นพวกไขมันขยะก็เยอะนะครับ เราก็ทําได้
แค่นี้จริง ๆ เพราะว่าถ้าจะทําให้มันดูดีกว่านี้ก็คงจะปรับปรุงตลาดทั้งหมด ก็คงได้ทําบ่อดักไขมันใหม่ และก็ล้างไขมัน
รอบขยะส่วนร่องระบายน้ําที่มันอยู่ข้างหน้าตลาดฝั่งทางนี้ก็คงจะต้องใช้รถดูดโคลนก็คงเป็นอนาคตที่จะต้องหาเหมา
ตรงนี้ แต่งบประมาณตรงนี้ก็ยังไม่มีมานะครับ ปีนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่างบประมาณตรงนี้จะต้องน้อยลง อย่างเบี้ย
ยังชีพก็จ่ายตรง เราพยายามจ่ายตรงให้เยอะที่สุด ในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่วนในเรื่องของถังขยะเราก็เดี๋ยวนี้
เราก็ได้ทดลองไว้แล้วว่าถ้าไม่มีถังขยะเยอะแถวตลาด ขยะจะเป็นอย่างไรก็รอการประเมินจากผอ.สาธารณสุขอยู่นะ
ครับว่าควรเอาไปเพิ่มไหมหรือจะเอาออกก็ให้เขาประเมินมาก่อนภายในเดือนนี้ เพราะว่าเราซื้อไปแล้วก็จะมีถังขยะ
สํารองอยู่ประมาณ 20 ใบอยู่ถ้าจะเอาเพ่ิมตรงนั้นเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ประเมินเดือนนี้ก่อนว่าโอเคไหม ว่าจะเพ่ิม
หรือว่าจะลด ถ้าประเมินขยะที่เห็นก็คือจะเป็นขยะภายนอกเข้ามาเยอะกว่าขยะภายในตามที่รับทราบกันนะครับ ใน
เรื่องของไฟไหม้ในเรื่องของการสื่อสารตรงนี้ผมก็ได้รับการแจ้งของประธานชุมชนอยู่ว่าโทรหาไปแล้วทําไมไม่ติด 
พอดีมันเป็นเหตุพอดีกันจริง ๆ นะครับวันนั้นเราออกไปข้างนอกวังชัย อบต.ไปดับตรงนั้นกว่าจะมาตรงนี้ก็โทรเข้ามา
ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ติดนะครับก็ไม่ทางชุมชนโรงเรียนวันนั้นก็มาทันอยู่แต่ว่าเขาก็ช่วยได้เยอะแล้ว พอดีสองจุดที่
ออกไปพร้อมกันเมื่อวานนี้ก็เจออีกลักษณะเดี๋ยวกัน ก็คือเราไปของโนนพยอมไฟไหม้ของโนนพะยอมแต่ของเราก็
ใหม่อีก ก็มาเกือบไม่ทันเหมือนกันนะครับ แถมมาไหม้บ่อขยะทั้งหมดด้วยมีคนลักลอบจุดบ่อขยะ 
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 เมื่อวันเสาร์เราก็อยู่กันจนถึงตี 1 ตี 2  เพราะว่าเราเฝ้าระวังบ่อขยะ เพราะว่ามันประทุขึ้นนะครับก็ดีเหมือนกัน
แมลงวันก็หายไปเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในที่ตั้งไม่น่าจะมีปัญหาก็ฝากท่านว่าถ้าจะมาติดต่อไม่ได้จริงๆ ก็โทรไป
ที่สถานีตํารวจนะครับ เพราะว่าตํารวจจะสื่อสารมาทางเราได้เร็ว ส่วนมากส่วนหนึ่งก็จะมาทางตํารวจประสานกัน 
เพราะว่า 191 เขาก็ยังเหมือนเดิม 199 ผมไม่แน่ใจว่าเข้าตรงนี้ไหม เพราะว่าผมเบอร์โทรของผมเอง ของหัวหน้า
สํานักปลัดหรือของดับเพลิงก็ยังรับอยู่ ก็ต้องขอบคุณนะครับในเรื่องของการสื่อสารตรงนี้ เดี๋ยวเราจะดูแลและ
ปรับปรุงอีกทีหนึ่งนะครับ ท่านคือทางโรงเรียนวังเกิ้งนะครับ โรงเรียนอนุบาล โดยรอบนะครับในนั้นก็อันตรายอยู่ 
ตามประชาสัมพันธ์และก็ทําหนังสือถึงโรงเรียนอยู่ให้เฝ้าระวังเพราะว่าตอนนี้แล้งมากและอากาศก็แห้งก็ต้องระวังก็
ต้องขอขอบพระคุณนะครับ ถ้ามีอะไรท่านติดต่อได้ ท่านติดต่อให้ประชาชนเลยเพราะว่าเบอร์โทรผมมีแล้วก็
ประสานผมได้เลยครับ ขอบคุณครับ  
 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์        ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนะครับ ขออนุญาตฝาก 
ประธานสภาเทศบาล              ท่านนิดนึงนะครับเรื่องถังขยะ ถังขยะถ้ามันชํารุดมากนะครับ เพราะว่าบางที่ 
     สภาพมัน คือ คําว่าขยะมันก็ขยะอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าสภาพมันชํารุดก็จะดู
มันไม่เป็นคุณภาพก็ฝากนําเรียนท่านนะครับไปยังกองหรือสํานักที่เกี่ยวข้องว่าช่วยเก็บขยะที่มันชํารุด  หรือนําเอา
กลับมาจะนําไปทําอะไรมาก็สุดแท้แล้วแต่จะเหมาะสมนะครับ มีท่านใดที่จะต้องการเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่เรียน
เชิญนะครับ ถ้าไม่มีนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2563 ผมก็ไม่



ทราบว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของชุดพวกเราหรือเปล่า ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะมานั่งครบหรือเปล่า เป็นอีก
เรื่องหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ ไม่รู้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ เป็นเรื่องของอนาคตแต่ผมเรียนฝากท่านนิดนึง
นะครับ ประชุมครั้งไหนผมก็จะบอกแบบนี้ เราคนบ้านเดียวกันบางอย่างนะครับความผูกพันหรือแม้แต่ในองค์กร มี 
แต่พ่ีแต่น้องผมฝากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในองค์กรนะครับว่าให้ทุกท่านทําหน้าที่ของท่านในที่ท่านมีอยู่ ท่านมีหน้าที่
อะไรท่านทํา อะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะครับอย่าเอาเวลาราชการไปทํา ผมเรียนท่านนิดนึงการให้เกียรติกันเป็น
เรื่องสําคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ คือคนถ้าใหญ่จริง ๆ  ท่านเชื่อผมไหมครับเขาไม่ได้โชว์ตัวหรือแสดง บาง
คนชอบโชว์พาวน์ผมเรียนท่านก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้น พวกผมหรือใครก็ช่างช่วยท่านไม่ได้นะครับ แม้แต่เงินเติมน้ํามัน
รถให้ท่านไป ผมเรียนท่านแบบนี้สบาย ๆ เราอยู่กันเหมือนพ่ีเหมือนน้อง เราอย่าเพ่ิงไปมองอนาคตครับท่านเห็นไหม
ครับดีกันวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะตายจากกันก็มี ท่านอย่าไปยึดติดอนาคตอย่าไปมองอนาคต และอย่าไปย้อนเอาอดีต
มาเกี่ยวข้องกับพวกท่านมาก ที่ผมพูด   ผมพูดเป็นกลางผมก็ไม่รู้ด้วยครับผมจะทําอะไร ใครจะรู้ว่าผมจะไปเป็น
อาจารย์ละครับ ใครจะไปรู้ว่าผมจะเป็นปลัดละครับ ใครจะไปรู้ว่าผมจะไปประกอบอาชีพค้าขาย ทุกคนมีจิตนาการ
แต่อย่าเอาจินตนาการของพวกท่านมาทําร้ายองค์กรเสื่อมเสียเด็ดขาด ผมฝากเรียนท่านะครับที่ผมพูดไม่ได้ใส่
อารมณ์แต่ผมพูดตามตระกะตามข้อเท็จจริงที่มันปรากฏนะครับมีแต่พ่ีน้องกันและขอชมเชยท่าน คือไม่ได้อวยต่อ
หน้านะครับ ท่านปลัดเทศบาลฯ และเทศบาลวังชัยโชคดีอย่างหนึ่งคือใครมาเป็นปลัดเทศบาล   ก็โอเคหมด ถ้าพูด
แบบวัยรุ่นนะครับ ท่านเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลง อันนี้ผมเรียนตามตรง  ทุกคนหัวหน้าส่วนก็โอเคหมด 
เพราะฉะนั้นท่านอย่าให้คนอ่ืนหรือใครมาเอาอนาคตของแต่ละท่านไปยึดติด   เวลาเกิดอะไรขึ้นท่านจําคําผมไว้นะ
ครับ ไม่มีใครช่วยอะไรท่านได้แน่นอนหรอกครับ อัตตาหิ อัตะโน นาโถ  ตนของตนเป็นที่พ่ึงของตน ทําหน้าที่ของ
ตัวเองนะครับ  เป็นมัคทายกอย่าไปทําหน้าที่เจ้าอาวาส  เป็นนักการอย่าไปทําหน้าที่ผู้อํานวยการ   ไม่งั้นนักเรียน
เขาจะสับสนว่าใครเป็นผู้อํานวยการใครเป็นนักการ   เห็นน้ําพองศึกษาไหมครับบางคนเขายังคิดว่าที่เห็นอยู่หน้า
ป้อมยามเป็นผู้กองก็มีนักเรียนมาก็ไหว้แต่ไหว้ด้วยความเคารพ   จะออกจากโรงเรียนทีต้องไปถามเจ้าหน้าที่อยู่หน้า
โรงเรียนแทนที่จะไปขออาจารย์ประจําวิชากับผู้อํานวยการ  
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ผมฝากทุกท่านนะครับหลังจากการประชุมฯ แล้วนะครับ ขอเรียนเชิญท่านได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
นะครับ ที่ตุ๊กตาปลาจุ่ม ขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านโชคดีให้ได้กลับเข้ามาประชุมจะประชุมอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคน
นะครับ ขอปิดประชุมครับ 
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